

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวีระ เชื้อนคำ	ประธานกรรมการ	
๒	นางกฤษณา สุวรรณา	กรรมการ	
๓	นายทรงเกียรติ กองวี	กรรมการ	
๔	นางปฎิญา เสนากุล	กรรมการ	
๕	นายคุ้ม ธิมา	กรรมการ	
๖	นายสำราญ ถาลี	กรรมการ	
๗	นายภาณุวัฒน์ ตันธนวรกุล	กรรมการ	
๘	นางสาวปรียาภรณ์ อินทะพุด	กรรมการและเลขานุการ	
๙	นายพงศกร เชื้อนคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

เปิดประชุม**เวลา ๑๓.๓๐ น.**

เมื่อที่กรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมแล้ว นายวีระ เชื้อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายที่ประชุมฯ รวมถึงการชี้แจงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันจะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับอำเภอโดยพัฒนาชุมชนอำเภอจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและสานงานด้านแผนงานโครงการในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดและเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

๑.๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ตามความใน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

ข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ข้อ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ”

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

/ ขอให้คณะกรรมการ.....

ขอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองลี ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เชิญครับ

หากมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งทางเลขานุการ คณะกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ได้เลยครับ

ที่ประชุม

ได้ตรวจบันทึก รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว และไม่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

๔.๑.หนังสือจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการงดเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายพงศกร เชื้อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนที่ประชุมในส่วนนี้ผมขอชี้แจงโดนสรุปคือด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันทางกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบำบัดรักษาโรค ด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าวจะคลี่คลาย / ไปในทางที่ปลอดภัย.....

ไปในทางที่ปลอดภัย จังหวัดน่านจึงได้ประกาศงดเว้นการประชุมท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำหนังสือจังหวัดน่านที่ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๒๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังกล่าวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผมได้จัดทำสำเนาให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑.การจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้นำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นายพงศกร เชื้อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนที่ประชุมฯ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันนี้เราจะมีหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป ดังนี้เบื้องต้น ผมได้รวบรวมแผนงาน/โครงการจากชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นเอกสารสรุปให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลำดับถัดไปผมจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่ โดยขอเรียงลำดับการพิจารณาจากโครงการที่เสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน ไล่เรียงไปยังโครงการในภาพรวมระดับตำบล ส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามลำดับ เชิญที่ประชุมร่วมกันพิจารณาครับ

ที่ประชุม

ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรและมีข้อสรุปโครงการดังนี้

สรุปโครงการสำหรับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

โครงการที่เสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน

ม.๑ บ้านน้ำอูน

นายสุขสันต์ ฐานะ
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.๑

สำหรับหมู่บ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ เสนอโครงการดังต่อไปนี้ครับ

- ย้ายโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (ย้ายมาอันดับ ๑)
- ย้ายโครงการปรับปรุงท่อประจุประจําหมู่บ้าน ม.๑ (ย้ายมาอันดับ ๒)
- ย้ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (ย้ายมาอันดับที่ ๓)
- ย้ายโครงการก่อสร้างลาดลำเหมืองสายกลางห้วยหมาก ม.๑ (ย้ายมาอันดับที่ ๔)
- เพิ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสานบ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการขุดลอกเรียงหินบ่อน้ำเย็น (จุดบ้านทุ่งกันทา) บ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำน้ำอูน บ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านน้ำอูน หมู่ที่ ๑ (โครงการใหม่)
- เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างลาดลำเหมืองห้วยหมาก/ทุ่งป่าหก/ทุ่งลุ่มวัดห่าง/ทุ่งดินชั้น/ทุ่งนา้อย ม.๑

นายวิทธิธร จินะแปง
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.๒

สำหรับหมู่บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้

ม.๒ บ้านป่าซาง

- เพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมรางลื่นทุ่งนาเคียน บริเวณลำน้ำแขวง บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยจำเด่น บริเวณห้วยจำเด่น บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ ๑.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ กะจันท์ ๒.บริเวณบ้านนางคำมูล กันอิ่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บริเวณบ้านนางเมา บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ (โครงการใหม่)
- เพิ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ๑.บริเวณที่ดินนางจู้ อินเป็น ๒.บริเวณที่ดินนายทองคำ ตามว่า บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ (โครงการใหม่)

นายคุ้ม ธิมา

สำหรับหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้

ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.๓

ม.๓ บ้านนาหมอ

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำบ้านนาหมอ หมู่ที่ ๓ ๑.ฝายนาหมอ ๒.ฝายผาช้าง ๓.ลำน้ำแขวง ๔.ทุ่งนาหมอ (เปลี่ยนแปลงโครงการ)

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศาลาเหมือง หมู่ที่ ๓ (ฝายหัวทุ่ง,ฝายนาขวัญ,ฝายดินแดง,ฝายชี้เหล็ก,ฝายมะกอก,ฝายผาช้าง,ฝายทุ่งเพลิง) (เปลี่ยนแปลงโครงการ)

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ๑.สายน้ำทวาย ๒.ทางเข้าป่าช้า ๓.บริเวณลำน้ำท่า (เปลี่ยนแปลงโครงการ)

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ (สายน้ำทวาย,ห้วยก้างปู,ห้วยจำเตน ,ปากทางเข้าห้วยต้นกอก,ทางไปบ้านต้นผึ้ง,ห้วยตูปี่,ห้วยปู่แสน,โทกดินใต้,บ้านนายเนวิน) (เปลี่ยนแปลงโครงการ)

-เปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมฝายกันน้ำ หมู่ที่ ๓ (ฝายนาเพลิง,ฝายหัวทุ่ง,ฝายผาช้าง,ฝายดินแดง,ฝายชี้เหล็ก,ฝายน้ำทวาย,ฝายลุงมา) (เปลี่ยนแปลงโครงการ)

-เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.๓ (แปะขวาง,ห้วยก้างปู,ห้วยต้นตอง) (เปลี่ยนแปลงโครงการ)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร (สายน้ำทวาย,ห้วยก้างปู,แปะขวาง) บ้านนาหมอ หมู่ที่ ๓ (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ผ.๕) หมู่ที่ ๓ (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการขยายถนนเส้นหลักบริเวณบ้านนาหมอและบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการต่อเติมศาลาป่าช้าบ้านนาหมอ หมู่ที่ ๓ (โครงการใหม่)

นางบุญนำ ปองนันท์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาคา ม.๔

ด้วยหมู่บ้านนาคา หมู่ที่ ๔ ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ จึงขอเวลาไปหารือกันแล้วจะเสนอโครงการเข้ามาให้ อบต.เมืองลี ในภายหลัง

นายสำราญ ชาติ

ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.๕

หมู่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๕ โดยผู้ใหญ่สำราญ ขอเวลาไปหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอโครงการแล้วจะเสนอโครงการเข้ามาภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายสังวาลย์ คำตา
ผู้ใหญ่บ้านน้ำแขวง ม.๖

สำหรับหมู่บ้านน้ำแขวง หมู่ที่ ๖ ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้

ม.๖ บ้านน้ำแขวง

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ ๖ ๑.ห้วยปุงอด ๒.ห้วยห้าน ๓.ห้วยจอมกอก
๔.ห้วยป่าเครือเขา ๕.ห้วยน้ำแขวง ๖.ห้วยปุ่น

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านน้ำแขวง หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านท่าควาย (ฝายลุงสงค์)

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านน้ำแขวง หมู่ที่ ๖ ๑.บริเวณที่ดินบ้านนายสุนทร นวลแขวง
๒.บริเวณที่ดินนายแปง ใจแขวง

-เพิ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านน้ำแขวง ม.๖ ๑.บริเวณที่ดินนางบัวลอย ชนสิทธิ์
๒.บริเวณที่ดินนางธิดา คำหน้อย ๓.บริเวณที่ดินนายเปล่ง ปินจันดี

นายภาณุวัฒน์ ตันธนวรกุล
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.๗

สำหรับหมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้

ม.๗ บ้านนาม่วง

-เปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมฝายป่าไผ่ บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ (งบประมาณเดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗
(โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗
(โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อการอุปโภค การบริโภคและการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗
(โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมพังกันน้ำลำน้ำแขวง บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าฉาปนกิจสถาน (ป่าซาง-นาม่วง) (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณฉาปนกิจสถาน (ป่าซาง-นาม่วง) (โครงการใหม่)

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗ (โครงการใหม่)

กองการศึกษา

นางกฤษณา สุวรรณ
ผอ.กองการศึกษา

ขอเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ศพด.
เพิ่มเติมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี และเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี

กองช่าง

นายทรงเกียรติ กองวี
ผอ.กองช่าง

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าจากที่ตั้งไว้
หนึ่งล้านบาท เป็น ๓ ล้านบาทครับ

นายพงศกร เชื้อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ในส่วนของการรวบรวมโครงการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ โดยผมจะนำเอาทุกโครงการที่เสนอมาไปจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ให้สมบูรณ์แล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

ที่ประชุมมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอหรือไม่ครับถ้าหากมีขอเชิญเสนอได้ครับ

นางสาวปรียาภรณ์ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ในส่วนโครงการขุดบ่อกำจัดขยะในส่วนนี้ต้องเป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะมีแนวทางบริหารจัดการขยะแบบใดบ้าง ซึ่งทาง อบต.จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาหาข้อมูลและศึกษาข้อกฎหมายก่อนลงมือปฏิบัติค่ะ

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

เบื้องต้นเห็นควรเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีของ อบต.เมืองลี ก่อนเมื่อพร้อมแล้วจึงดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย

นายภาณุวัฒน์ ตันธนารกุล
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.๗

ในส่วนโครงการก่อสร้างซุ้มประตูและป้ายหมู่บ้าน ยังมีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี หรือไม่ครับ

นายพงศกร เชื้อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ผมได้ตรวจสอบแล้ว มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปีของ อบต.เมืองลี แล้วครับ ทั้งนี้ถ้าทางหมู่บ้านพร้อม ก็ให้สำรวจจุดที่จะก่อสร้างและเอกสารสิทธิรับรองว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เสนอและยืนยันมายัง อบต.ได้เลยครับ

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

ขอสอบถามโครงการจัดทำแนวกันไฟที่สนับสนุนโครงการหลวงน้ำแขวงมีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี ของ อบต.เมืองลี หรือไม่ครับ

นางสาวปรียาภรณ์ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ทาง อบต.เมืองลี ได้ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี แล้วเป็นการสนับสนุนโครงการหลวงน้ำแขวง ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

/ ซึ่งจะเป็น.....

ซึ่งจะเป็นโครงการในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดย
อบต.เมืองลีจะเน้นการฝึกอบรม ส่วนโครงการหลวงจะเข้าร่วมเป็นผู้ให้ความรู้
และสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และเมล็ดพันธุ์

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

ที่ประชุมมีเรื่องอื่นจะแจ้งให้ทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีเรื่องอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอีก

นายวีระ เชื้อนคำ
ประธานฯ

ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นเสนอเพิ่มเติม ผมขอแจ้งที่ประชุมว่าในวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี แห่งนี้ และในช่วง ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยรายละเอียดผมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะจัดทำเอกสารและระเบียบวาระการประชุมให้ในภายหลังครับ
และผมขอปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๑๙ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

(นายพงศกร เชื้อนคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสาวปรียกาญ อินทะพุด)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายภาณุวัฒน์ ตันธนวรกุล)
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวีระ เชื้อนคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี